



จดหมายข่าว

# พระวารุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

RAJABHAT MAHA SARAKHAM UNIVERSITY



ผลิตโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-722118-9

www.rmu.ac.th

ปีที่ 49 ฉบับที่ 037 ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2565

## มรม. จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ออนไลน์)

### The 6<sup>th</sup> National Graduate Research Conference (NGRC2022) (Online) 22 กรกฎาคม 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บัณฑิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากร และนักวิชาการที่มีผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงภาคประชาสังคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัย มีการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ โดยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดเป็นเวทีวิชาการระดับชาติ ในวงกว้าง และเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการ วิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าจากการแลกเปลี่ยนทัศนะประสบการณ์ สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์ให้กับการแก้ไขปัญหาในสังคมต่างๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งพาของสังคมอย่างยั่งยืน และเป็นฐานในการคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

#### รูปแบบการนำเสนอ

การนำเสนอแบบบรรยาย ออนไลน์ (Oral Online) กลุ่มสาขาผลงานวิจัย กลุ่มการศึกษา กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง

**อัตราค่าลงทะเบียน** ผู้นำเสนอภาคบรรยาย (รูปแบบ Online) บุคลากร/อาจารย์/นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1,500 บาท, อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษาอื่น และผู้สนใจทั่วไป 1,000 บาท, ผู้ร่วมฟังการนำเสนอ (รูปแบบ Online) บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฟรี, อาจารย์/นิสิต/นักศึกษา สถาบันการศึกษาอื่น และผู้สนใจทั่วไป 150 บาท ลงทะเบียน Oral Online จำกัด 200 ที่นั่ง

#### กำหนดการ

15 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายส่งบทความวิจัย

15 พฤษภาคม 2565 วันสุดท้ายชำระเงินค่าลงทะเบียน

10 มิถุนายน 2565 วันสุดท้ายส่งบทความฉบับแก้ไข

30 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ

22 กรกฎาคม 2565 วันประชุมวิชาการ

31 กรกฎาคม 2565 เผยแพร่รายงานสืบเนื่อง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเสนอผลงานวิจัยได้ที่ (สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทร. 043-725438 มือถือ : 081-5323880 <https://ngrc.rmu.ac.th> (Email [ngrc@rmu.ac.th](mailto:ngrc@rmu.ac.th))

[www.facebook.com/rmungrc2022](http://www.facebook.com/rmungrc2022)

## สำนักมาตรฐานฯ จัดโครงการ ITA สัญจร เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน

วันที่ 25 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุม 4A ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักมาตรฐานฯ และกันคุณภาพ ได้จัดโครงการ ITA สัญจร เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริตและไม่ทนต่อการทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยฯ ของบุคลากรภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามหลักธรรมาภิบาล เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สูงขึ้น ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุทธิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานพิธีเปิดโครงการ

## การจัดการความรู้ร่วมกันระหว่าง มรณ. กับ ภาควิชาการบริการวิชาการ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประธานพิธีเปิดโครงการการจัดการความรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกับภาควิชาการบริการวิชาการ พร้อมกล่าวต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาจารย์ ผู้นำชุมชน แกนนำวิสาหกิจชุมชน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและภาควิชาการบริการวิชาการจังหวัดมหาสารคาม และเพื่อคัดเลือกชุมชนต้นแบบตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาวะ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การศึกษาผลิตกำลังคนสมรรถนะขั้นสูงเพื่อพัฒนาประเทศ” โดยศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร ประธานอนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ, น.ส.นุชนภา รื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา, น.ส.วัฒนาพร สุขพรต รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานได้เดินชมและเลือกซื้อสินค้าในการจัดแสดงนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ ที่บริเวณชั้น 1 อีกด้วย

## สรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ซึ่งที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงขอสรุปประเด็นสำคัญของการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2565 ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ ดังนี้

1. รับทราบรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการจัดทำงบการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2. เห็นชอบให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล เยื้องกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ตามข้อ 5(3) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 2554
3. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2565 โดยให้แก้ไขและเพิ่มเติมข้อความตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
4. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2565
5. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. อนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ระดับปริญญาตรี (ครั้งที่ 3/2564) จำนวน 1,523 ราย ระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ 1/2565) รวมจำนวน 15 ราย ประกอบด้วย ระดับปริญญาโท จำนวน 11 ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน 4 ราย
7. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ <https://council.rmu.ac.th/> หรือเว็บไซต์ของ “สภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จำนวน 1 ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายัง คุณขวัญชนก อารีเอื้อ ฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป